



รู้ไว้ไม่กระทำผิด ฉบับที่ ๓/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

“ใบอนุญาตสอน ≠ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”

ครั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ขอนำกรณีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๑๓๓/๒๕๖๖ มาเป็นกรณีศึกษาให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ดังนี้

“เมื่อพิจารณามาตรฐานตำแหน่งของตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ประกอบกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้นิยามคำว่า “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครู และกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่า มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา รับรอง โดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวมีอายุ ๕ ปี และต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก ๆ ๕ ปี โดยต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

ส่วนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นหลักฐานที่คุรุสภาออกให้ผู้ที่มิใช่เฉพาะความรู้วิชาชีพครู ตามที่มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด แต่ยังขาดประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็น หลักฐานในการประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติการสอนโดยอยู่ในความควบคุมของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี สามารถนำผลการประเมินการปฏิบัติการสอนจาก สถานศึกษาและใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนจะมีอายุใช้งาน ๒ ปี สามารถต่ออายุได้ ๑ ครั้ง ใช้ได้อีก ๒ ปี และไม่สามารถต่อได้อีก

กรณีจึงเห็นว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แม้จะสามารถ ใช้สำหรับสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในสาระสำคัญที่ไม่อาจเทียบเคียงหรือ แทนกันได้”

ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕

วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
“ภายในปี ๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นองค์กรชั้นนำ
ระดับภูมิภาค ด้านบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย
ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา”

รวบรวมและจัดทำโดย
นายพีรวิษณุ บุญหวังช่วย นิติกรชำนาญการ

หมายเหตุ : อ้างอิงจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ คอลัมน์ “ครบเครื่องคดีปกครอง”